

โปแลนด์เตรียมนำเสนอร่างกฎหมายส่งเสริมอุตสาหกรรมภายในประเทศ

อุตสาหกรรมยาของโปแลนด์นับว่ามีขนาดใหญ่ที่สุดในกลุ่มประเทศยุโรปกลาง และมีขนาดตลาดใหญ่เป็นอันดับที่ 6 ของสหภาพยุโรป ก่อให้เกิดการจ้างงานในภาคการผลิตกว่า 130,000 ราย ในปี 2559 อุตสาหกรรมยาของโปแลนด์มีมูลค่าตลาดอยู่ที่ 30 พันล้านยูโร (ประมาณ 3 แสนล้านบาท) มีมูลค่าการส่งออก 2.7 พันล้านยูโร (ประมาณ 1 แสนล้านบาท) กว่าร้อยละ 85.3 เป็นการส่งออกไปยังประเทศในสหภาพยุโรป เช่น เยอรมนี รัสเซีย สาธารณรัฐเชก เดนมาร์ก ฝรั่งเศส และอังกฤษ เป็นต้น

นอกจากนี้ อุตสาหกรรมยาของโปแลนด์ยังให้ความสำคัญกับการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology) โดยในปี 2559 มีผู้ประกอบการที่ผลิตยาจากเทคโนโลยีดังกล่าวจำนวน 184 บริษัท มีการจ้างงานเป็นจำนวน 8,875 ราย มีนักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์จำนวน 238 ราย ทั้งนี้ โรงงานผลิตและหน่วยงานด้านการวิจัยและพัฒนาส่วนใหญ่ตั้งอยู่โดยรอบในเมืองขนาดใหญ่ของโปแลนด์ ซึ่งมีสถาบันที่ผลิตนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญ พร้อมห้องทดลองที่ทันสมัย มีผู้สำเร็จการศึกษาในด้านที่เกี่ยวข้องแล้วกว่า 4 พันราย ซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้อุตสาหกรรมดังกล่าวขยายตัวเพิ่มขึ้นในอนาคต



Source: www.producencilekow.pl

Ministry of Entrepreneurship and Technology ได้เปิดเผยว่า โปแลนด์อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงร่างกฎหมาย Reimbursement Mode for Development (RMD) เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมภายในประเทศ ให้แล้วเสร็จและเตรียมประกาศใช้บังคับภายในปลายปี 2562 นี้ โดยการปรับปรุงร่างกฎหมายดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมภายในประเทศ และป้องกันปัญหาการขาดแคลนยาสามัญพื้นฐาน สนับสนุนด้านการวิจัยและพัฒนา การสร้างความยั่งยืนในอุตสาหกรรมยา รวมไปถึงกำหนดแนวทางการสนับสนุนด้านการเงินจากรัฐบาล

ข้อมูลเพิ่มเติม/ข้อคิดเห็นของสกต.

1. โปแลนด์เป็นประเทศผู้ผลิตและส่งออกเวชภัณฑ์ไปยังหลายประเทศในยุโรปและเอเชีย โดยอุตสาหกรรมยาของโปแลนด์มีมูลค่าตลาดเทียบเท้าร้อยละ 1.33 ของ GDP ของประเทศ และถือว่าเป็นสาขาเศรษฐกิจด้านนวัตกรรมที่มีศักยภาพของประเทศ

นโยบายภาครัฐ เศรษฐกิจการลงทุน แนวโน้มการตลาด รายงานสินค้าและบริการ อื่นๆ

Call Center 1169
www.ditp.go.th
www.thaitrade.com

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
563 ถนนนันทบุรี ตำบลบางกระสอบ อำเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี 11000

Office of Commercial Affairs,
Royal Thai Embassy,
Warsaw, Poland

Phone : +๘๕ ๒๒ ๖๒๐๑๕๐๘
Fax : +๘๕ ๒๒ ๘๙๐๐๙๓๑
e-Mail : info@ttcw.pl

2. ร่างกฎหมาย RMD เคยได้รับการร่างขึ้นมาก่อนแล้วเมื่อปี 2559 อย่างไรก็ตาม รัฐบาลโปแลนด์ยังไม่สามารถผลักดันให้เป็นรูปธรรมและนำไปบังคับใช้ได้ ขณะที่ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ผู้บริโภครโปแลนด์ส่วนหนึ่งประสบปัญหาการขาดแคลนยาสามัญพื้นฐานและราคาขายในประเทศมีการปรับตัวสูงขึ้น โดยผลสำรวจจาก Polish Association of Pharmaceutical Industry Employers (PZPPF) เมื่อเดือนเมษายน 2562 ได้ระบุว่า ผู้บริโภคร้อยละ 74 ไม่สามารถหาซื้อผลิตภัณฑ์ยาที่จำเป็นในร้านขายยาทั่วไปได้ โดยกว่าร้อยละ 60 เชื่อว่าการผลิตยาภายในประเทศจะช่วยแก้ปัญหาดังกล่าว ทั้งนี้ผู้บริโภคร้อยละ 64 ให้เหตุผลว่ายาที่ผลิตในประเทศทำให้รู้สึกปลอดภัยและมีความน่าเชื่อถือมากกว่ายาที่นำเข้าจากประเทศที่สาม และพร้อมจ่ายเงินเพิ่มเพื่อซื้อผลิตภัณฑ์ยาที่ผลิตในโปแลนด์

3. การแก้ไขร่างกฎหมาย RMD คาดว่าจะแล้วเสร็จและประกาศใช้ภายในปี 2562 ดังที่รายงานไปแล้ว ซึ่งหากมีผลบังคับใช้จะส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมยาและผู้ประกอบการภายในประเทศ และยังเป็นการสร้างโอกาสแก่นักลงทุนและผู้ประกอบการต่างชาติ รวมถึงผู้ประกอบการไทยที่ต้องการขยายตลาดเข้าสู่สหภาพยุโรปผ่านประเทศโปแลนด์

-
- ที่มา
1. The Warsaw Voice
 2. PZPPF
 3. Polish-biotech.com

ร่างกฎหมาย RMD จะครอบคลุมทั้งผู้ประกอบการภายในประเทศและต่างประเทศ โดยเบื้องต้น จะแบ่งกลุ่มผู้ประกอบการออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม A, B และ C โดยประเมินจากการดำเนินการและการลงทุนในด้านต่างๆ ตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา ได้แก่ การลงทุนในสินทรัพย์และการผลิต, การลงทุนด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากร, การลงทุนในด้านการวิจัยและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการลงทุนทางด้านฐานข้อมูล

ทั้งนี้ ผลประโยชน์จากร่างกฎหมาย RMD ที่ผู้ประกอบการในกลุ่ม A และ B จะได้รับนั้น ครอบคลุมตั้งแต่ผลประโยชน์ทางการเงิน เช่น RMD Bonus และผลประโยชน์ในด้านอื่นๆ เช่น การลดระยะเวลาในการพิจารณาการขอจดทะเบียนเวชภัณฑ์ เป็นต้น อย่างไรก็ตามหากอยู่ในกลุ่ม C จะได้รับการสนับสนุนเพียงแต่การส่งเสริมด้านความร่วมมือเท่านั้น